



+ Ngày 13 tháng 3, 2023 – Mừng kỷ niệm ngày Khai mạc Sứ vụ của Đức Giáo hoàng Phanxicô

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Nguyện xin niềm vui Thiên Chúa tràn đầy tâm hồn anh chị em hôm nay! Bất chấp những thách đố và những tổn thương trong thế giới, chúng ta vẫn tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những món quà Người ban cho chúng ta. Món quà của sự sống, của gia đình, tình bạn, cộng đồng, sức khoẻ, tính hài hước, sự rộng lượng, niềm hy vọng – và nhiều hơn thế nữa. Nhận ra tất cả những gì chúng ta có thực sự là món quà đến từ Thiên Chúa, điều này nhắc nhở chúng ta về tình yêu lớn lao Thiên Chúa dành ban cho chúng ta.

Hôm nay, tôi viết cho anh chị em với tất cả lòng biết ơn và tình yêu dành cho Thiên Chúa chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng mừng kỷ niệm ngày Khai mạc Sứ vụ của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong suốt thời gian qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn kêu gọi chúng ta sống niềm vui Tin Mừng với mỗi người, và với mọi tạo thành của Thiên Chúa, ngôi nhà chung của chúng ta.

Riêng trong tổng giáo phận, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc những người đau bệnh, tiếp đón người khách lạ, cho người nghèo áo mặc, cùng đồng hành và chia sẻ niềm vui Tin Mừng – tất cả đều chung một nỗ lực đáp trả sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta “hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Có nhiều hoa trái tuyệt vời trong năm qua. Với tư cách là Tổng Giám mục, tôi may mắn có cơ hội tham gia với hàng ngàn người khi có thể mạo hiểm ra bên ngoài nhiều hơn trong thời kỳ hậu đại dịch này. Tôi đã cử hành Thánh lễ tại nhiều giáo xứ, đi thăm nhiều thừa tác viên mục vụ, các giáo viên và các em học sinh tại nhiều trường Công giáo, lắng nghe nhiều câu chuyện đau lòng của những cá nhân bị tổn thương xuyên qua những trải nghiệm của họ về Giáo hội, đã đến thăm và cầu nguyện với những người nam, người nữ lên đênh trên biển hàng tháng trời, và đã dành nhiều thời gian để cộng tác với nhiều anh chị em nam nữ phục vụ Giáo hội trong rất nhiều lãnh vực khác nhau với vai trò lãnh đạo.

Năm vừa qua cũng được đặt nền tảng trên sự hiệp hành, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi mọi người tham gia vào thượng hội đồng toàn cầu – một thời gian chung để phân định và lắng nghe trong tinh thần cầu nguyện. Hơn 11,000 người trong Tổng Giáo phận đã tham gia, chia sẻ những suy tư, mối bận tâm và niềm hy vọng của mình. Anh chị em có thể đọc [toàn bộ báo cáo nơi đây](#). Chúng ta sẽ tham gia vào những giai đoạn kế tiếp của thượng hội đồng, trong khi vẫn suy nghĩ và cân nhắc trong tinh thần cầu nguyện về những phản hồi tại địa phương, khuyến khích các mục vụ hiện tại và làm việc để giải quyết các nhu cầu được xác định trong tiến trình thượng hội đồng.

Chúng ta cũng đã bắt đầu lên kế hoạch lâu dài cho Tổng Giáo phận để hình dung và tái tạo sinh lực cho đời sống giáo xứ, tái tập trung vào sứ mệnh chúng ta trong khi phải cân bằng các nguồn lực hữu hạn – các tình nguyện viên, giáo sĩ, tài chánh và nhiều hơn nữa. Các thảo luận trong tinh thần cầu nguyện này dẫn đến sự phát triển của [Người Cộng Tác Tin Mừng](#), nỗ lực lập kế hoạch mục vụ đang được tiến hành trên toàn tổng giáo phận.

Tôi muốn chia sẻ thêm một vài sự kiện quan trọng trong năm vừa qua để thấy được Giáo hội Công giáo chúng ta ngày nay đang sống như thế nào:

- Năm 2021, Đức Giám mục Phụ tá Daniel Mueggenborg được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Reno. Năm ngoái, chúng ta diễm phúc được tiếp đón Vị Tân Giám mục: Đức Cha Frank Schuster, người đã lớn lên trong Tổng Giáo phận chúng ta đây, và tiếp tục phục vụ như vị chánh xứ Giáo xứ Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô ở Federal Way.
- Quỹ Thánh Giuse, một tổ chức Công giáo mới chuyên kết nối đức tin với các hoạt động từ thiện, được thành lập với món quà rất hào phóng từ Theiline “Ty” P. Scheumann. Quỹ Thánh Giuse sẽ gây quỹ để hỗ trợ lâu dài cho những nỗ lực nhằm giải quyết các nhu cầu tinh thần, giáo dục và mục vụ của cộng đồng Công giáo địa phương chúng ta.
- Trong tháng Năm, chúng ta đã phát động chương trình [Hợp tác Chăm sóc Sức khỏe](#), một quan hệ đối tác sáng tạo để thay đổi cách mà các tổ chức Công giáo đáp ứng tiếng kêu khóc của người nghèo và của những anh chị em bị gạt ra bên lề xã hội. Đặc biệt, Tổng Giáo phận Seattle, Các Dịch vụ Công giáo Cộng đồng (CCS)/Dịch vụ Nhà ở Công giáo vùng Tây Washington, Sức khỏe An bình, Dịch vụ Y tế Providence và Virginia Mason Franciscan đã nối kết với ý tưởng chúng ta cùng nhau có thể cung cấp nhiều dịch vụ hơn nữa, và trợ giúp thêm nhiều người trong những phương cách có ý nghĩa hơn là mỗi thực thể tự thực hiện.
- Tổng Giáo phận Seattle được giới thiệu trong [bộ phim Truyền hình “The Chair”](#). Bộ phim làm nổi bật lịch sử hấp dẫn của Giáo hội Công giáo tại địa phương. Tôi đề nghị mọi người hãy xem bộ phim tài liệu ngắn này, nó mô tả nét phong phú, vẻ đẹp và sự sáng tạo của những người Công giáo đầu tiên của chúng ta.
- Chúng tôi đã chính thức chuyển nơi ở của Tổng Giám mục, bán toà nhà Connolly với giá 13.5 triệu đô-la và mua một ngôi nhà mới, nhỏ hơn nhiều, Ngôi nhà Bethany, tại khu vực lân cận với giá 2.4 triệu đô-la. Mặc dù điều này làm cho nhiều người buồn, nhưng xin biết cho rằng tôi thực sự tin tưởng vào sự di chuyển này. Nó không chỉ cung cấp thêm vị trí hiếu khách để thực hiện chức vụ và trách nhiệm của tôi, mà còn chứng tỏ sự quản lý thận trọng vì chúng tôi hiện có thể đầu tư hơn 11 triệu đô-la vào các công việc mục vụ Công giáo.

Năm nay đầy thử thách, nhiều hoa trái và tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần. Thật là một đặc ân để phục vụ với tư cách là tổng giám mục của anh chị em. Tôi khiêm tốn xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Chắc chắn rằng lời cầu nguyện không ngừng của tôi luôn dành cho tất cả anh chị em, và cho những ai phục vụ tại nhiều giáo xứ, trường học và các tổ chức Công giáo của chúng ta tại vùng Tây Washington này. Rất trân trọng.

Thân ái trong Trái tim Chúa Kitô,



Giám mục Paul D. Etienne, DD, STL

Tổng Giám mục

Tổng Giáo phận Seattle